

เปิดวันต้อนรับ KU 68 ... ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อผสมผสานการปฐมนิเทศกับการอบรมให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ซึ่งนิสิตทุกคนต้องเข้าการอบรมโครงการนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาความเป็นผู้มีคุณธรรม รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ กตัญญู เสียสละ ยุติธรรม และการมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ตลอดจนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความสามารถในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น นั่นคือ การเป็นบัณฑิตที่ทั้ง เก่ง ดี มีคุณธรรม และทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ขึ้นที่วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 07.00 - 17.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยได้แบ่งกลุ่มนิสิตเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2551 คณะวนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ ประมาณ 1,670 คน

กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ประมาณ 1,710 คน

กลุ่มที่ 3 วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วัชระ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประมาณ 1,635 คน

กลุ่มที่ 4 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประมาณ 1,710 คน

และสำหรับวิทยาเขตกำแพงแสน จัดวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2551 วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2551 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2551 ซึ่งกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย นันทนาการ เรียนรู้ มก. ระบบการเรียนรู้ใน มก. เอกลักษณ์นิสิต มก. ร้องเพลง มก. รับขวัญลูกพระพิรุณปฏิญาณตนเป็นนิสิตใหม่ และพิธีเทียน

ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ คือ สามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองได้ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นนักเรียนสู่ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นิสิตจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยและภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศักยภาพในตนของนิสิตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้เกิดความประทับใจ ความภาคภูมิใจ และมั่นใจในความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์